



ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

Academic Affairs Convention Center and Management

ที่ ศร ๐๕๑๗.๐๖/ ๑๙๑๐๔

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นพับ จำนวน ๑ แผ่น
- ๒. ใบ Pay-in จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next-Gen Sequencing 103: การวิเคราะห์ข้อมูลนิเวศวิทยาจุลินทรีย์สำหรับข้อมูลลำดับเบสจากเทคโนโลยีเอ็นจีเอส” วันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชั้น ๕ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้มีความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลนิเวศวิทยาจุลินทรีย์ การเลือกใช้เทคโนโลยีในการถอดข้อมูลรหัสพันธุกรรม การติดตั้ง โปรแกรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และความรู้ความเข้าใจในการเตรียมข้อมูลรหัสพันธุกรรมที่ได้จากเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสรุ่นใหม่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนิเวศวิทยาจุลินทรีย์

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา แพทย์ นักวิจัย และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมจุลินทรีย์ที่ได้จากเทคโนโลยีเอ็นจีเอส จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

ค่าลงทะเบียนสำหรับบรรยาย	=	๒,๐๐๐	บาท
ค่าลงทะเบียนสำหรับบรรยายและปฏิบัติ	=	๕,๐๐๐	บาท

อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจและอำนาจการอนุมัติของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ผู้สนใจกรุณากรอรายละเอียดใบสมัครและส่งไปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล, คุณรจนา บุญเลิศกุล และคุณกัมภรฐณีย์ กอดแก้ว โทร. ๐๒-๒๐๑-๒๑๕๓, ๐๒-๒๐๑-๑๕๔๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้บุคลากร ในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

